

วิเคราะห์ สรูป และอภิปรายผลการวิจัย

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยและสิ่งแวดล้อมที่ทำให้ผู้หญิงเข้าสู่การกระทำผิดจนกระทั่งกลายเป็นผู้ต้องขังในคดียาเสพติดแล้วถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำ โดยดำเนินการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 วิธี คือ จากแหล่งข้อมูลชั้นปฐมภูมิ โดยวิธีการสัมภาษณ์ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำจังหวัดปัตตานี จำนวน 20 ราย และแหล่งข้อมูลชั้นทุติภูมิ โดยวิธีการรวบรวมข้อมูลจากทะเบียนประวัติของผู้ต้องขังคำพิพากษาของศาล และเอกสารทางราชการที่เกี่ยวข้อง

จากการวิจัยเรื่อง การเข้าสู่การกระทำผิดของผู้ต้องขังหญิงคดียาเสพติดในเรือนจำจังหวัดปัตตานี พบว่า ขั้นตอนเริ่มต้นของผู้หญิงที่เข้าสู่การกระทำผิดในคดียาเสพติด ปัจจัยพื้นฐานทางด้านลักษณะภูมิหลังของผู้หญิงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้พวกเธอเข้าสู่การกระทำผิด ที่ผ่านมามีผู้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับลักษณะภูมิหลังของผู้ต้องขังหญิงที่อยู่ในเรือนจำและทัณฑสถานต่าง ๆ ข้อค้นพบไม่แตกต่างกันมากนัก (ประวุฒิ : 2532 ; ลาวิตรี : 2533 ; สุรินทร์ : 2539) และจากการศึกษาครั้งนี้เช่นเดียวกัน ผู้วิจัยพบว่า ลักษณะภูมิหลังของผู้หญิงที่กระทำผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติดซึ่งถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำจังหวัดปัตตานีมีลักษณะคล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกันในด้าน ต่าง ๆ ดังปรากฏรายละเอียดในตาราง 3

ตาราง 3 ลักษณะภูมิหลังของประชากร

ชื่อ	อายุ (ปี)	ภูมิลำเนา	การศึกษา	อาชีพก่อน ต้องโทษ	สถานภาพ สมรส	จำนวนครั้ง การสมรส	จำนวนบุตร (คน)	ความสัมพันธ์ ในครอบครัว	อาชีพ สามี	จำนวน พี่น้อง	สถานภาพสมรส ของบิดามารดา	ฐานะครอบครัว ของบิดามารดา	ภาวะที่ ต้อง รับผิดชอบ
ชิน	39	จ.ตรัง	ม.ศ.5	แม่บ้าน	สมรส	2	3	1.หย่าร้างสามคนแรก เนื่องจากสามีผู้หญิงอื่น 2.สามีคนปัจจุบันก็ไปฟุ้ง เกี่ยวกับผู้หญิงอื่น	เปิดตู้ซ่อมรถ	5	บิดาเสียชีวิต	ยากจน	ครอบครัวตนเอง และน้อง
สุภา	41	จ.สงขลา	ป.4	รับจ้าง เก็บผ้า	สมรส	2	4	1.หย่าร้างกับสามีคนแรก 2.สามีคนที่ 2 แยกบ้าน 3.สามีมีปัญหาเกี่ยวกับสามีเก่า	รับจ้าง รับรถ 10 ล้อ	3	แตกแยก	ยากจน	บุตร/สามี รวม 5 คน บุตรอยู่ในวัยศึกษา
แย	33	จ.ปัตตานี	ป.3	ขายอาหาร	สมรส	1	3	ไม่มีปัญหา	รับจ้าง รับรถ 10 ล้อ	3	แยกกันอยู่ มีอาการป่วย ทางจิต	ยากจน	บุตร 3 คน บุตรอยู่ในวัยศึกษา
หนู	42	จ.นครสวรรค์	ป.4	นักร้อง หมอนวด	หย่าร้าง	1	2	สามีผู้หญิงอื่นจึงหย่าร้าง	รับจ้าง	8	อยู่ร่วมกัน	ยากจน	1.บุตรกำลังศึกษา 2.มีหนี้สินธนาคาร

ตาราง 3 ต่อ

ชื่อ	อายุ (ปี)	ภูมิลำเนา (จังหวัด)	การศึกษา	อาชีพก่อนตั้งโทษ	สถานภาพสมรส	จำนวนครั้งการสมรส	จำนวนบุตร (คน)	ความสัมพันธ์ในครอบครัว	อาชีพ	จำนวนพี่น้อง	สถานภาพสมรส	ฐานะครอบครัวของบิดามารดา	ภาวะที่ต้องรับผิดชอบ
ใหม่	26	เสียมราฐ	ป.6	พนักงานต้อนรับพนักงานเก็บเงิน	แยกกันอยู่	1	2	ตามต้องโทษคดียาเสพติด	ว่างงาน	3	บิดาเสียชีวิต	ยากจน	บุตรในวัยเด็ก 2 คน
ชวน	43	ปัตตานี	ไม่เรียน	รับจ้างทั่วไป	สมรส	1	3	1. อยู่ร่วมกัน 2. สามีเสพยาเสพติด	กรีดยาง		เสียชีวิต	ยากจน	บุตรกำลังศึกษา 1 คน หนี้สินธนาคาร
พิมพ์	30	ปราจีนบุรี	ม.1	ขายบริการทางเพศ	สมรส	3	2	1. อยู่ร่วมกัน 2. สามีเสพยาเสพติด	ว่างงาน	3	มารดาเสียชีวิต		ไม่มี
ปอง	33	ปัตตานี	ม.3	ขายอาหารเจ้าของสถานบริการทางเพศ	โสด	-	-			5	หย่าร้าง	ปานกลาง	ไม่มี
ใหม่	33	อุดรธานี	ไม่เรียน	ขายบริการทางเพศ	สมรส	2	1	1. อยู่ร่วมกัน	ว่างงาน	4	อยู่ด้วยกัน	ยากจน	บุตร 1 คน
รัตน์	25	กาฬสินธุ์	ป.6	ขายบริการทางเพศ	โสด	-	-			3	แยกกันอยู่	ยากจน	

ตาราง 3 ต่อ

ชื่อ	อายุ (ปี)	ภูมิลำเนา (จังหวัด)	การศึกษา	อาชีพก่อนตั้งอาชีพ	สถานภาพสมรส	จำนวนครั้งการสมรส	จำนวนบุตร (คน)	ความสัมพันธ์ในครอบครัว	อาชีพ	จำนวนพี่น้อง	สถานภาพสมรสของบิดามารดา	ฐานะครอบครัวของบิดามารดา	ภาวะที่ต้องรับผิดชอบ
อร	37	ชุมพร	ป.4	แม่บ้าน	สมรส	1	3	อยู่ร่วมกับสามีเฝ้าดูตา	ประมง	4	หย่าร้าง	ยากจน	บุตร 3 คน หลาน 6 คน
ป๋ม	21	ระนอง	ม.3	รับจ้าง	สมรส	-	-	อยู่ร่วมกัน	ทหารเกณฑ์	4	อยู่ด้วยกัน	ปานกลาง มีหนี้สิน	พี่สาวและหลานม้วย
แก้ว	20	มหาสารคาม	ป.5	ขายบริการทางเพศ	แยกกันอยู่	2	1	แยกกันอยู่ ครอบครัวแตกแยก		2	แตกแยก	ยากจน	ไม่มี
อ้อ	36	อุบลราชธานี	ป.6	นักร้อง	สมรส	2	1	อยู่ร่วมกัน	นักดนตรี	2	อยู่ด้วยกัน	ยากจน	พ่อป่วย, บุตร
หนู	24	ประจวบคีรีขันธ์	ป.6	รับจ้าง	สมรส	3	2	หย่าร้างมาแล้ว 2 ครั้ง	ประมง	3	อยู่ด้วยกัน	ปานกลาง	บุตร 2 คน
กบ	25	ตัง	ม.3	รับจ้าง	แยกกันอยู่	1	-	มีปัญหาไม่เข้าใจกัน สามีมีผู้หญิงอื่น	รับจ้าง	4	อยู่ร่วมกัน	ปานกลาง	น้องกำลังศึกษา 1 คน
นิด-น้อย	38	กาฬสินธุ์	ป.4	แม่บ้าน	สมรส	3	2	อยู่ร่วมกัน สามีเสพยาบ้า	ประมง	6	อยู่ร่วมกัน	ยากจน	บุตร 2 คน

ตาราง 3 ต่อ

ชื่อ	อายุ (ปี)	ภูมิลำเนา	การศึกษา	อาชีพก่อน ตั้งโงะ	สถานภาพ สมรส	จำนวนครั้ง การสมรส	จำนวนบุตร (คน)	ความสัมพันธ์ ในครอบครัว	อาชีพ สามี	จำนวน พี่น้อง	สถานภาพสมรส ของบิดามารดา	ฐานะครอบครัว ของบิดามารดา	ภาวะที่ต้อง รับผิดชอบ
สุ	47	สุสุล	ไม่เรียน	เจ้าของสถาน บริการทางเพศ	ม่าย	1	3	สามีเสียชีวิต		1	แตกแยก	ยากจน	บุตร 3 คน
แหว	20	หนองบัวลำภู	ไม่เรียน	เจ้าของสถาน บริการทางเพศ	อยู่ร่วมกัน	1	-	ไม่มีปัญหา	รับจ้าง	4	อยู่ร่วมกัน	ยากจน	ไม่มี
บิต	44	สุรินทร์	ป.6	รับจ้าง	แยกกันอยู่	2	1	สามีต้องโงะ			อยู่ร่วมกัน	ยากจน	ไม่มี

จากตาราง 3 สามารถสรุปลักษณะภูมิหลังของประชากรได้ดังนี้

อายุ พบว่า ประชากรช่วงอายุใกล้เคียงกัน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเยาวชน อายุ 20-25 ปี มีจำนวน 6 คน (ร้อยละ 30) กลุ่มวัยทำงาน อายุ 26-40 ปี จำนวน 9 คน (ร้อยละ 45) และวัยกลางคน อายุ 41 ปีขึ้นไป จำนวน 5 คน (ร้อยละ 25)

ภูมิลำเนาเดิม ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในภาคใต้ จำนวน 9 คน (ร้อยละ 45) แต่เป็นคนจังหวัดปัตตานีเพียง 3 คนเท่านั้น รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 8 คน (ร้อยละ 40) ภาคกลาง จำนวน 2 คน (ร้อยละ 10) และอีก 1 คน (ร้อยละ 5) มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคเหนือ

การศึกษา กลุ่มประชากรส่วนใหญ่มีการศึกษาดำ ซึ่งมิผู้หญิงที่ไม่ได้รับการศึกษาหรือเรียนแต่ไม่จบการศึกษาภาคบังคับ จำนวน 6 คน (ร้อยละ 30) ได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้น จำนวน 10 คน (ร้อยละ 50) การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 3 คน (ร้อยละ 15) และจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพียง 1 คน (ร้อยละ 5)

อาชีพ จากการศึกษาอาชีพของหญิงก่อนกระทำผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติด พบว่า ผู้หญิงมีอาชีพแตกต่างกันออกไป คือ หญิงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง จำนวน 7 คน (ร้อยละ 35) รองลงมา คือ หญิงขายบริการทางเพศ แม่บ้าน และเจ้าของสถานบริการทางเพศ จำนวน 4 คน 3 คนและ 2 คน ตามลำดับ (ร้อยละ 20 ร้อยละ 15 และร้อยละ 10 ตามลำดับ) มีผู้ประกอบการอาชีพค้าขาย 2 คน (ร้อยละ 10) แต่อีก 1 คนเป็นเจ้าของสถานบริการทางเพศด้วย และนักร้อง จำนวน 2 คน (ร้อยละ 10) จะเห็นได้ว่า อาชีพของหญิงก่อนกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดได้ประกอบอาชีพที่ไม่มั่นคง มีรายได้แต่ไม่แน่นอน และไม่ต้องใช้ทักษะ ความรู้ ความชำนาญในการประกอบอาชีพมากนัก

สถานภาพสมรส พบว่า ประชากรส่วนใหญ่สมรสแล้ว จำนวน 13 คน (ร้อยละ 65) ส่วนหญิงที่สมรสแล้วหย่าร้าง แยกกันอยู่หรือเป็นหม้ายจากคู่สมรส จำนวน 5 คน (ร้อยละ 25) และอีก 2 คน (ร้อยละ 10) เป็นโสด

จำนวนครั้งในการใช้ชีวิตคู่ พบว่า ผู้หญิงส่วนใหญ่ได้ผ่านการใช้ชีวิตคู่กับผู้ชายมาแล้วทั้งหมด 18 คน แยกเป็นเคยใช้ชีวิตคู่มาแล้ว 3 ครั้ง จำนวน 3 คน (ร้อยละ 16.67) ผ่านการใช้ชีวิตคู่มาแล้ว 2 ครั้ง จำนวน 5 คน (ร้อยละ 27.78) และการใช้ชีวิตคู่มาเพียง 1 ครั้ง จำนวน 10 คน (ร้อยละ 55.56)

ความสัมพันธ์ในครอบครัว พบว่า ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวของประชากรที่เป็นโสด 2 คน มาจากครอบครัวที่มีปัญหาครอบครัวแตกแยก พ่อแม่หย่าร้าง และแยกทางกัน คนหนึ่งพ่อแม่ไม่เอาใจใส่ดูแลเลยหลังจากแยกทางกันทิ้งให้ลูกอยู่กับน้ำและยาย มีปัญหาเรื่องการขาดความรักความอบอุ่น ส่วนอีกคนหนึ่งหลังจากหย่าร้างพ่อมีภรรยาใหม่แยกครอบครัวไป ต้องอยู่กับย่าตั้งแต่เด็ก แต่มีพี่และพ่อให้การเอาใจใส่ดูแล ไม่มีปัญหาด้านความรักความอบอุ่น สำหรับผู้หญิงที่เคยผ่านการสมรสมาแล้ว ทั้งหมด 18 คน มีหญิง 7 คน (ร้อยละ 38.89) ที่ยังใช้ชีวิตร่วมกันกับสามีโดยไม่มีปัญหาภายในครอบครัว และหญิงอีก 4 คน (ร้อยละ 22.22) ที่ใช้ชีวิตร่วมกันกับสามีแต่มีปัญหาภายในครอบครัว เพราะสามีติดเสพยาเสพติดถึง 3 ราย อีกหนึ่งรายสามีไปยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงอื่น และส่วนหญิงที่แยกกันอยู่กับสามี สามีต้องโทษจำคุก และสามีเสียชีวิต มีจำนวน 4 คน 2 คน และ 1 คนตามลำดับ (ร้อยละ 22.22 ร้อยละ 11.11 และ ร้อยละ 5.55 ตามลำดับ)

การประกอบอาชีพของสามี สามีของหญิงที่สมรสแล้ว จำนวน 18 คน มีความแตกต่างกันออกไปหลายสาขาอาชีพ ส่วนใหญ่สามีประกอบอาชีพรับจ้าง 4 คน (ร้อยละ 22.22) การประมง 3 คน (ร้อยละ 16.67) การเกษตร 1 คน (ร้อยละ 5.55) นักดนตรี 1 คน (5.55) เปิดตู้ซ่อมรถ 1 คน (ร้อยละ 5.55) และเป็นผู้จำหน่ายยาเสพติด 1 คน (ร้อยละ 5.55) ส่วนอีก 7 คน (ร้อยละ 38.89) ไม่ได้ประกอบอาชีพ เนื่องจากว่างงาน จำนวน 4 คน ต้องโทษจำคุก จำนวน 2 คน และเป็นทหารเกณฑ์อีก 1 คน จะเห็นได้ว่า สามีของหญิงประกอบอาชีพที่ไม่มั่นคง มีรายได้ไม่แน่นอน และสามีของหญิงถึง 7 คนที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ

ตามที่คุณวิจัยได้สรุปผลการวิจัยข้างต้น จะเห็นได้ว่า ลักษณะภูมิหลังของหญิงเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเข้าสู่กระบวนการกระทำผิดของหญิงในคดียาเสพติด ซึ่งอาจเป็นปัจจัยหรือสาเหตุให้หญิงแสดงพฤติกรรมบางอย่างที่ส่งผลต่อรูปแบบการกระทำ ความผิดในคดียาเสพติดต่อไป

การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยสนใจศึกษากระบวนการหรือปัจจัยที่ทำให้ผู้หญิงเข้าสู่การกระทำผิดในคดียาเสพติดจนกลายมาเป็นผู้ต้องขังอยู่ในเรือนจำจังหวัดปัตตานี โดยผู้วิจัยทำการศึกษาเฉพาะประเด็นที่อยู่ในขอบเขตแนวคิดด้านสาขาวิชาสังคมวิทยาใน 3 ประเด็นหลัก คือ

1. ด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ บุคคล เวลา ชุมชน และสถานที่
2. ด้านการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการทางสังคมหรือการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
3. ด้านการปรับตัวในรูปแบบแหวกแนวและแบบทำลาย

โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากปรากฏการณ์ทางสังคม ที่เกิดขึ้นกับประชากรที่ศึกษาในสถานการณ์ต่าง ๆ จนกระทั่งเข้าสู่การกระทำผิดในคดียาเสพติดแล้วถูกจับกุมมาดำเนินคดีและถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำจังหวัดปัตตานี ดังปรากฏใน ตาราง 4

ตาราง 4 วิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางสังคมของผู้หญิงที่เข้าสู่การกระทำผิดในคดียาเสพติด

กรณี	ปรากฏการณ์ทางสังคม	ครอบครัวแยกคน	แต่งงานครั้งที่ 1	แต่งงานครั้งที่ 2	สามีกระทำความผิดของเธอใช้เงิน	มีปัญหาภายในครอบครัว	เงินสิ้นเปลืองเพราะส่งจ่ายเชิด	เมื่อครั้งมีเงิน	เป็นผู้จำหน่ายแล้ว
		เพื่อนบ้านถูก	หย่าร้างเพราะสามีเจ้าชู้	สามีเป็นโรคซึมเศร้า มีคนขับรถ 10 คัน มาจำหน่ายที่ตู้	สามีกระทำความผิดครั้งมีหนี้สิน สามี มีผู้หญิงอื่น	ไม่มีทางออก แต่บ้านแม่และพี่ชายบ้านแม่ไปอยู่ที่บ้าน ตำรวจมาตรวจค้นพบ ยาบ้าแต่ไม่ถูกดำเนินคดีเพราะ มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับ ตำรวจ	โดยไม่มีเงินในบัญชีหรือมีเงิน เชิดเพื่อมาส่งจ่ายแล้วไม่คืนจึงหลบหนีเจ้าหนี้	เมื่อครั้งมีเงินโดยครอบครัวช่วยเหลือ	เป็นผู้ใช้จำหน่ายแล้ว
ศึกษา	สิ่งแวดล้อม					แม่บ้าน		เพื่อน	ผู้ร่วมขบวนการ
						เมือง		เมือง	
ที่ 1 :						2-3 เดือน		1 - 2 ปี	
						ที่พี่ชายคือ		ภายนอกที่พี่ชายคือ	
อื่น	การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม	สังคมปฏิเสธ			มีความสัมพันธ์กับเพื่อนฝูง	ความสัมพันธ์ 2 รูปแบบ คือ	สัมพันธ์ติดต่อกันระหว่าง	เริ่มมีความสัมพันธ์	มีปัญหาด้านความ
	โดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด	ไม่ยอมรับ ความยากจน เป็นสาเหตุ			กับตำรวจและ นักหนังสือพิมพ์ โดยใช้จ่ายเงินเป็นสื่อกลาง ในการติดต่อกับ	1. นายจ้างกับลูกจ้าง 2. เพื่อนร่วมสหกรณ์	ดูหมิ่นกับเจ้าหนี้	ติดต่อกับผู้กระทำความผิด	สัมพันธ์กับผู้ร่วม กระทำความผิด
การเขียนผู้โดยผ่าน	กระบวนการทางสังคม					ถูกชักชวนให้ทดลองสหกรณ์		เขียนวิธีทำการ	
	เกี่ยวกับยาเสพติด					จึงเขียนวิธีทำการสหกรณ์ด้วยตนเอง		ทำผิด	
แหล่งข้อมูล						G : ไม่มีกฎหมายที่เกิดขึ้น		G : ต้องการเงิน	G : ต้องการเงินมากขึ้น
						M : สหกรณ์ให้สัมปทาน		M : จำหน่ายยาบ้า	M : เพิ่มปริมาณการ จำหน่ายยาบ้า
การรับตัว									
	ทำโทษ								

ตาราง 4 (ต่อ)

เป้าหมายการ ทางสังคม	พ่อแม่แยกทาง พี่น้องแยกกันอยู่ อาศัยอยู่กับทวด ขาดความรัก ความอบอุ่น	ทำงานทำ ไปอยู่กับแม่ จนกระทั่ง แม่เสียชีวิต	แต่งงานครั้งที่ 1 มีบุตรชาย 1 คน บุตรชาย 7 คน หย่ากับสามี	แต่งงานครั้งที่ 2 รับเลี้ยงบุตรบุญธรรม 1 คน มีบุตรกับสามี 2 คน สามีทำงานรับจ้างชั่วคราว	เศรษฐกิจตกต่ำ สามีตกงาน สามีนำเงินในครอบครัวไปให้ พ่อแม่ใช้จ่าย และรู้งบรั้งตัวเอง ให้เอาเงินดูแลรายคนขึ้นมาใช้	สามีได้กลับไปทำงาน อีก 3 เดือนแล้วว่างงานต่อ อีก 3 เดือนสามีกลับไป ทำงานชั่วคราว 10 สัปดาห์ได้ ได้รับค่าจ้างน้อยไม่เพียงพอ จนซื้อครอบครัวได้	สามีเริ่มเสพยาบ้า เพื่อนสามีรื้ออาคารยวดยานไป ถูกเขาพา ไปดื่มยาบ้า เป็นคืนโดยฉาว จับกุมมาดำเนินคดี	สามีเสพยาบ้า สามีรับรถไปส่งสินค้า รถเก่าใหม่ที่ส่งยาบ้าให้ ถูกค้าแทนสามีแล้วถูก จับกุมมาดำเนินคดี
	บุคคล ชุมชน เวลา สถานที่					สามี/เธอ เรื่อง/ชุมชน 1-2 เดือน ภายนอกบ้าน		
จุด การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม โดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับ ยาเสพติด							เพื่อนสามีเกี่ยวข้องกับ ยาเสพติดและมีความ สัมพันธ์กับสามีแบบกลุ่ม ปวงภูมิ	
	การเผชิญใจโดยผ่าน กระบวนการทางสังคม เกี่ยวข้องกับยาเสพติด					สามีทำงานแต่มีรายได้ไม่ แน่นอน	สามีหารายได้พิเศษมา ให้ครอบครัว จากสามี	เจอเริ่มมีวิธีการจำหน่าย จากสามี
การปรับตัว	แหวกแนว						G : ต้องหาการเงินมาซื้อครอบครัว M : สามีจำหน่ายยาบ้า ภรรยาช่วยจำหน่าย	
	ท้าทาย							

ปริญญาดุษฎี ทางสังคม	พ่อแม่ที่ติดแต่ มีหนี้เงินจ้ชราย ที่ติดและไม่มี ที่ติดทำกิน	แต่งงาน มีสามี เป็นคนรับรถ 10 ล้อ ส่วน เธอทำงานโรง งานผลิตฮวงฯ ตั้งครอบครัวตั้ง ดาออกจางาน	สามีตกงาน ลูกเรียนหนังสือ ต้องอดมื้อกินมื้อ	น้องชายให้มาอยู่ที่บ้าน เธอขายผ้า กานแฟ และ ข้าวอยู่ที่บ้าน น้องชายจึง ฝากเออิชให้จำหน่าย แม่ลูกค้า	ช่วยน้องชายจำหน่ายเออิช มีรายได้ดี จึงมีภาษาสามีขอ จำหน่ายเออิช ตามีอินยอม จึงให้เงินน้องชายไปซื้อเออิช มาแบ่งบรรจุจำหน่าย	เจ้าหน้าที่สรรพสามิตมา ขอตรวจทั้งที่บ้านน้องชาย พบที่ต่างประเทศและ เออิชที่ซุกซ่อนไว้ในบ้าน เจออยู่ที่บ้านจึงถูกจับกุม	ต้องจ่ายค่าปรับฐานจำหน่าย หมิ่นบุษย์ต่างประเทศ โดยไม่ได้รับอนุญาต และถูกส่งตัวให้ตำรวจ ดำเนินคดีเกี่ยวกับยา เสพติด (เฮโรอีน)	
	กรณี							
ศึกษา					น้องชาย			
	สิ่งแวดล้อม				ชนบท 1-2 เดือน ที่พิกาศัย			
แะ	การปฏิวัติทางสังคม โดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับ กับยาเสพติด			มีความสัมพันธ์กับน้องชาย ในฐานะญาติ แต่น้องชาย เป็นผู้จำหน่ายยาเสพติด				
	การเขียนผู้โดยผ่าน กระบวนการทางสังคม เกี่ยวข้องกับยาเสพติด			น้องชายฝากจำหน่าย เออิช ได้เงินผู้ถือการ จำหน่าย	เมื่อจำหน่ายแล้วมีรายได้ดี จึงคิดจะจำหน่ายด้วย G : ต้องการเงิน M : จำหน่ายเออิช			
การปรับตัว	แยกแยะ							
	จำหน่าย							

ตาราง 4 (ต่อ)

ปรากฏการณ์ ทางสังคม	ครอบครัวยากจน	แต่งงาน	การเงินความรณาคาร	สามีไปทำงานและส่งเงิน	สามีมีภรรยาคนใหม่	หย่ากับสามีจึงไม่ทำงานมา	ไม่ทำงานเป็นวันครึ่งแต่ซื้อยาน้ำมาเสทครึ่งแรก	
	พ่อแม่ไม่มีเงินให้	มีลูกชาย	มากทำกาการเกษตร	มาใช้ให้หมั้นแต่ใช้ไม่ครบ	จึงหย่ากับสามี เธอต้องรับ-	ทำงานเรื่องเพลง มีรายได้ดี	นวดแผนโบราณ ทั้งงาน	
	เพื่อนต่อ	สามีดื่มเหล้า	แต่ขาดทุนไม่มีเงิน	เมื่อสามีกลับมามีเงินที่จะเอา	ผิดชอบเรื่องหมั้นที่เหลือ	เมื่อมีคนรัก รายได้ลดลง	ทั้งคืนเพราะต้องการเงิน	
	พ่อให้ช่วยทำงาน	และมีผู้หญิงอื่น	ส่งธนาคาร จึงให้	เรื่องหนี้สินและแยกกันอยู่	ต้องอุปการะเลี้ยงดูลูกทั้งสอง	แต่ภรรยาทำใจ่ายดูงงเช่น-	บางครั้งมีแขกจะมารับ	
กรณี	การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม โดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับ อาชีพเสพติด	ครอบครัวไม่มี	ตามไปทำงาน	ตามหนี้สินและแยกกันอยู่	จิตวิทยา	เดิม มีเพื่อนรักชวนไปกิน	ไปนอนค้างคืนด้วยแต่	
		ความสูง	ต่างประเทศ			ทำงานที่ปิดคานี	เธอไม่กล้าเพื่อแฉแนะนำ	
								ให้เสพยาบ้า
พญ	บุคคล ชุมชน เวลา สถานที่							
การเรียนรู้โดยผ่าน กระบวนการทางสังคม เกี่ยวกับยาเสพติด	แนวทาง							
การรับตัว	ทัพยาช							

G : ต้องการเงิน
M : เสพยาบ้าเพื่อทำงาน

ตาราง 4 (ต่อ)

ประวัติภูมิกรณ	จบชั้น ป.6 ไม่ได้เรียนต่อ พ่อแม่ฐานะยากจนช่วยทำงาน	พ่อไม่มาอยู่กับญาติและเรียนต่อ มีผู้ขายมาขอรับแต่พ่อไม่สนใจ พ่อหันมติดต่อดี จึงหนีไปอยู่บ้านสามีและมีลูกด้วยกัน 2 คน	สามีให้ขายที่อยู่ที่และให้เรียนช่างเสริมสวยแต่เธอไม่ชอบ ทางเศรษฐกิจของเธอครบถ้วนแล้วสามีตกต่ำ เธอจึงต้องหางานทำ	มาทำงานที่ปัดดา มีคอมพิวเตอร์เป็นพนักงานเก็บเงินที่ร้านคาราโอเกะ คอยกลางคืนทำงานเป็นพนักงานต้อนรับที่คาเฟ่ และมีจะนั่งรถรับส่งลูกค้างานบ่อย ๆ	เพื่อนแนะนำให้ไปเสพยาบ้านทั้งวงและรักษาฟันไม่ให้ร่วง จึงทดลองเสพยาบ้าง มีผู้ขายมาคิดพัน 2 คน คนหนึ่งเสพยาบ้าง เธอพร้อมขายบ้าง 310 เม็ด	เธอกลับบ้านที่เสียขายเราให้เงินเธอซื้อยาบ้างมา 400 เม็ด เมื่อมาปัดดา มีปัญหากับคนรัก	เธอพร้อมขายบ้าง 310 เม็ด
	บุคคล ชุมชน เวลา สถานที่		สามี เมือง 2 - 3 ปี บ้านแม่สามี สามีเสพยาโรฮีน	เพื่อนชายคนรัก เมือง 1 - 2 เดือน สถานบันเทิง ชายคนรัก			
ใหม่	การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม โดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด			เพื่อนร่วมงาน และชายคนรัก	เพื่อนร่วมงาน และชายคนรัก	เพื่อนร่วมงาน และชายคนรัก	เพื่อนร่วมงาน และชายคนรัก
การรับรู้โดยผ่านกระบวนการทางสังคมเกี่ยวกับยาเสพติด							เพื่อนร่วมงาน และชายคนรัก
	พวกเขา						
การรับรู้	พวกเขา						
	พวกเขา						

G (Goals) หมายถึง เป้าหมาย, M (Means) หมายถึง วิธีการ

ตาราง 4 (ต่อ)

กรณีศึกษา	กรณีศึกษา	ผู้เรียนจาก อ.ก.ส. เพื่อทำการเกษตร ต่อเคมบ้านส่งให้ลูกเรียนและใช้จ่ายในครอบครัว ไม่มีเงินส่งคืนธนาคาร	ตามีนาสุลา แชนเฮโรชิน ตามีต้องเงี้ยจ่าตุก	ผู้เรียนจาก อ.ก.ส. เพื่อทำการเกษตร ต่อเคมบ้านส่งให้ลูกเรียนและใช้จ่ายในครอบครัว ไม่มีเงินส่งคืนธนาคาร	ธนาคารสงักรัทธิดิน ไม่มีเงินจ่ายคืน เมื่อหญิงจากรูปู้บ้านอื่นชักชวนให้จำหน่ายเฮโรชิน	ตัดสินใจจำหน่ายเพื่อจะนำเงินไปส่งธนาคาร	จำหน่ายครั้งแรกแล้วตั้งเฮโรชินมาจำหน่ายครั้งที่สองถูกสายตำรวจส่งมาคึด
	บุคคล		ตามี		เห็น		
	ชุมชน		รุมบท		รุมบท		รุมบท
	เวลาดำเนินการ		6 เดือน		1 เดือน		
ที่ 6 :	สถานที่		ที่หักอาศัย		ที่หักอาศัย		ปัตตานี
ส่วน	การปฏิบัติงานทางสังคม โดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับเขาเสตติค		ตามีเสตยาเสตติค		เริ่มมีความสัมพันธ์กับผู้จำหน่ายเขาเสตติค		
	การเขียนรู้โดยผ่านกระบวนการทางสังคมเกี่ยวกับเขาเสตติค						เขียนรู้วิธีการจำหน่าย
	แหล่งงาน						
การรับตัว	แหล่งงาน						
	หักทาย						

G (Goals) หมายถึง เป้าหมาย, M (Means) หมายถึง วิธีการ

ตาราง 4 (ต่อ)

กรณิ	ปริมาณการบริโภค	ช่วยเลิกไปสู่อีกการเขียน หรือเขียน คิดว่าพ่อแม่ไม่รัก ออกจากโรงเรียน กลางคืน	แต่งงานเมื่ออายุ 16 ปี และถูกหนีไปทำงานตามหาเงินให้ไม่ทันตามกำหนด มีรายรับอุปการะและจ่ายเงินค่ารถจนอยู่ที่หอพักอยู่ และมาอยู่กับพ่อแม่ไม่ทราบแน่ชัด จึงถูกจับกุมพร้อมสามี	มีนายชวนมารับหญิงสาวไปทำงานที่ปัตตานี แล้วมาทำงานที่นี่ และได้พบกับสามีคนปัจจุบัน อยู่กินด้วยกัน สามีเสียหรือจำหน่าย ข้าราชการไม่ทราบแน่ชัด จึงถูกจับกุมพร้อมสามี					
	การศึกษา								
ที่ 7 :	สิ่งแวดล้อม								
	การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม โดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากร								
การเขียนโดยผ่านกระบวนการทางสังคมเกี่ยวกับอาชญากร	แนวทาง								
	ท่าทนาย								

ตาราง 4 (ต่อ)

กรณีศึกษา	ปรากฏการณ์	พ่อแม่หย่าร้าง อาศัยอยู่กับยาย พ่อให้การอุปการะ มีเงินฉบับนี้ ม.3 เรียนจบแล้ว ม.3 ไม่เรียนต่อแล้วมา ทำงานรับจ้าง	พี่สาวโหมก คำชราอาหาร พ่อให้การอุปการะ มีผู้ขายยาสูบ แล้วลักลอบไป ขายให้พี่ชายที่ มีภรรยาแล้ว	เพื่อมาเยี่ยมเงิน เขาไปไม่กับเงินที่มี จำนวนต้นบ้านดี เพื่อนักเที่ยวไป ขายอาหารใกล้ บ้านของเขา	เพื่อนักเที่ยวไปหาเด็กสาว มาทำงานบริการทางเพศ ร่วมเดินทางกับเพื่อนแล้ว คิดจะเปิดสถานบริการ ทางเพศกับเพื่อน จึงลงทุน ร่วมกับแล้วไปรับเด็กสาว	มาทำงานที่ร้านของตนเองด้วย เด็กสาวที่ทำงานเลขานุการ ก่อนทำงานเองเป็นผู้จัดหา ยาไปให้เด็กสาวเพื่อทำงาน	บางวันยาบ้าขาดตลาด เด็กสาวไม่ทำงาน	มีผู้นำมาขายบ้านมา เงินขายยาบ้า จึงซื้อกันดูไว้เพื่อ ให้เด็กสาวเลข	ถูกตำรวจจับกุมพร้อม ยาบ้า 30 เม็ด ให้การ รับสารภาพ
	ศึกษา	บุคคล ชุมชน เวลา			อุ้งจาง(หญิงบริการ) เมือง		ผู้นำมาขายยาเสพติด เมือง		
	ชื่อ :	สิ่งแวดล้อม			1-2 เดือน ที่สถานบริการ		3 เดือน ที่พักอาศัย		
	ปัจจัย	การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม โดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับ ยาเสพติด			มีความสัมพันธ์โดยตรงกับผู้ เสพยา : เด็กสาวที่ทำงานในบ้าน ผู้จำหน่ายยาบ้า		เริ่มมีความสัมพันธ์กับ ผู้จำหน่ายยาบ้า	มีความสัมพันธ์โดยติดต่อ กับผู้นำมาขายยาบ้า โดยการซื้อยาขายยาบ้า	
บทสรุป	การวิจัยโดยผ่าน กระบวนการทางสังคม เกี่ยวกับยาเสพติด					เขียนรู้จักเพื่อนที่อยู่กับเลข านุการของหญิงทำงานบริการ จำเป็นต้องขายยาบ้าก่อนทำงาน G : คือการทำงานประกอบ M : จัดหายาบ้าไปได้แล้วเลข านุการเพื่อทำงานได้มากขึ้น			
	การรับตัว	เจ้าหน้าที่							

G (Goals) หมายถึง เป้าหมาย, M (Means) หมายถึง วิธีการ

ตาราง 4 (ต่อ)

ปรากฏการณ์ทางสังคม	ไม่เรียน ชอบเที่ยว ดื้อรั้น มีปัญหา กับพี่น้องบ่อย	แสดงงานมีบุตร มีปัญหา กับสามี แยกกันอยู่	ให้พ่อแม่เลี้ยงดู บุตร แต่พ่อแม่มี ปัญหาทางด้าน การเงิน	เพื่อนชักชวนให้มาทำงาน ใช้งานรายเครื่องตั้งและ มีหญิงบริการทางเพศแบบ แฉ่งด้วย ได้รับรายได้ แต่ไม่เงินไปเล่นการพนัน	แก๊งอยู่กับผู้ชาย เมื่อทำงานได้ลดหรือรายได้หายไป แยกมาใช้บริการน้อย รายได้ลดหรือรายได้หายไป	เมื่อสามีและเพื่อนสนิท เยอะขึ้นในห้องแขก	ตำรวจมาตรวจค้นและ จับกุมพร้อมคนรักและ เพื่อนสนิท
กรณี					ชายคนรัก/ผู้จำหน่าย	ถูกค้าแยก	
ศึกษา					เมือง	เมือง	
สิ่งแวดล้อม					3-4 เดือน	2-3 เดือน	
ที่ 9 :					ที่พักรอท้าย	ปัตตานี	
ไหม	การปฏิวัติทางสังคม โดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับชายเสพยาเสพติด				มีการติดต่อกับผู้จำหน่าย		มีความสัมพันธ์กับผู้ได้พบ และผู้จำหน่าย
การเขียนผู้โดยผ่าน กระบวนการทางสังคม เกี่ยวกับชายเสพยาเสพติด							
แยกแยะ							G : ต้องการเงินและยืมเงินไปคนรัก M : จำนวนยืมเงินและ กว่าจะให้คืนอีก และนำเอายืมเงินไปคนรักเสพยา
การปรับตัว							
คำทนาย							

ตาราง 4 (ต่อ)

ปราคาการณ์ทางสังคม	พ่อแม่หย่าร้าง บ้านแตก อยู่กับยาย แม่ไม่สนใจ ขาดความรัก ความอบอุ่น มีปัญหาพ่อแม่ จึงออกจากบ้าน	มาอยู่กับเพื่อน เพื่อนสนิทชวนให้เล่นกีฬาวิ่งแข่ง เทพยาก็วิ่งแข่งตลอดสัปดาห์	เพื่อชื้อยาฆ่าแมลงให้เทพยดาเพื่อน จากผู้จำหน่าย และแม่แนะนำให้ร่วมจำหน่ายด้วย	เป็นผู้จำหน่ายยาฆ่าแมลงที่ใหญ่ และเป็นเครือข่ายคนสำคัญของคนจังหวัดเชียงใหม่	ร่วมขบวนการจำหน่ายยาฆ่าแมลงและขยายพื้นที่เพิ่มขึ้น	หนีมาอยู่ที่บิดดาในมาพัก กับเพื่อนในสถานบริการเพื่อแสพหยาน้ำ จึงเสพชีกและเพื่อนแนะนำให้ทำงานขายบริการทางเพศ	เจ้าของสถานบริการให้ที่พักที่ชื้อยาและได้รู้จักกับเอเชนดีใหญ่ที่บิดดาจึงทำงานนี้เป็นคนกลางระหว่างผู้จำหน่ายรายใหญ่กับรายย่อย	ถูกจับกุมมาดำเนินคดี
	กรณี							
ศึกษา	บุคคล	เพื่อน	เครือข่ายยาเสพติด	เครือข่ายยาเสพติด	เครือข่ายยาเสพติด	เจ้าของสถานบริการ		
	ชุมชน	เมือง	เมือง	เมือง	เมือง	เมือง		
ที่ 10 :	สิ่งแวดล้อม	5-6 เดือน	2 ปี	2 ปี	2 ปี	4-5 เดือน		
	สถานที่	ที่ท่าอากาศยาน	แหล่งชุมชน	แหล่งชุมชน	แหล่งชุมชน	ที่ทำงาน		
ทัศนียภาพ	การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม โดยเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด	มีความสัมพันธ์กับผู้จำหน่ายยาเสพติดและผู้จำหน่ายให้รู้จักผู้จำหน่าย	มีการติดต่อกับผู้จำหน่ายโดยตรง	มีการติดต่อกับผู้จำหน่ายโดยทางอ้อม	พยายามขยายการติดต่อกับสมาชิกในขบวนการค้ายาฆ่าแมลงที่มีอยู่ในพื้นที่อื่น	กลับมามีความสัมพันธ์กับผู้จำหน่ายในพื้นที่เดิม	และต่อมาด้วยความสัมพันธ์กับผู้จำหน่ายในพื้นที่เดิม	
	การเขียนรู้โดยผ่านกระบวนการทางสังคมเกี่ยวกับยาเสพติด	เพื่อนแนะนำให้เล่นกีฬา	เพื่อนแนะนำให้เล่นกีฬา	เรียนรู้วิธีการจำหน่ายจากขบวนการค้ายาเสพติด				
การรับส่ง	แรงกดดัน	G : ต้องการความรัก ความอบอุ่น M : คนเพื่อน เทพยาก็มีความทุกข์						
	ท่าทาง							

G (Goals) หมายถึง เป้าหมาย, M (Means) หมายถึง วิธีการ

ตาราง 4 (ต่อ)

กรณี	ปรากฏการณ์	พ่อคือสุรามา มา	อยู่กับชายคน	แต่งงานมีลูก	เพื่ออนาคตดี ให้จำหน่วย	ต้องการให้ลูกเลิกเสพ จึงไม่ให้	น้องสาวและหลานเป็นผู้	เธอมีเงินใช้ไม่ขาดแคลน	แต่เมื่อมีภาระค่าใช้จ่าย
	ทางสังคม	ทะเลาะและทุบตี แม่ต้องพาออกไป นอนบ้านเพื่อน แม่หนีไปอยู่ซ้อน	กระพังยายเสีย ชีวิตแค้น อยู่กับเจ้าเงาะ ทำงานเลี้ยง ตัวเอง	สามีดื่มเหล้า ลูกชายไม่สนใจ เรียนและเสพ เฮโรอีน	เฮโรอีน ทดลองจำหน่วย และให้ลูกจำหน่วยเพื่อน ถูกเสพยาแก้คัน หมดสภาพลูกไม่ได้ จึงหยุดจำหน่วย	เงินถูก แต่ถูกไปเลิกทรัพย์ เพื่อนำเงินมาซื้อยาเสพติด จึงจำหน่วยเฮโรอีนอีกไม่ได้ ลูกชายช่วยจำหน่วย และให้ เฮโรอีนลูกเสพยาแทน ตำรวจ เริ่มสืบทราบจึงมีมาอยู่กับ น้องสาว	จำหน่วยเฮโรอีนจึงมาช่วย น้องสาวจำหน่วย ต่อมา น้องสาวหยุดพักก็ให้เธอ เป็นผู้จำหน่วยแทนจะได้ มีเงินสำหรับค่าเช่าบ้าน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	น้องสาวกลับมากำหนาย โดยดลลับลับเปลี่ยนกัน จนกระทั่งน้องสาวและ หลานถูกจับกุม เธอจึง หยุดจำหน่วย	น้องสาวและหลาน เมื่อ 2 - 3 เดือน ที่ทักทาย
ขอ	การปฏิสังขรณ์ทางสังคม			ลูก	มีการติดต่อกับผู้จำหน่วย				
	โดยเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง กับยาเสพติด			ชมบท 1 ปี ที่บ้าน	ถูกเป็นผู้เสพเมื่อจำหน่วย จึงให้ลูกไปจำหน่วยกลุ่ม เพื่อน				
การเขียนผู้โดยผ่าน กระบวนการทางสังคม เกี่ยวกับยาเสพติด									
	แนวทาง				G : ต้องการเฮโรอีนให้ลูก เสพ M : จำหน่วยเฮโรอีน จึงมี เฮโรอีนให้ลูกเสพ G : กระทำผิดแต่ไม่ต้องการ ให้ตำรวจจับกุม M : หยุดจำหน่วยในทันที อันแล้วมาจำหน่วยที่ใหม่				
การปรับตัว									
	ท้าทาย								

ตาราง 4 (ต่อ)

กรณี	ปรากฏการณ์	ครอบครัวถูกผู้มีอิทธิพลรังแก	เป็นเด็กที่เชื่องคด	ทำงานรับจ้างเมื่อ	คนเพื่อนซึ่งมีสถานะเป็นผู้นำ	ที่ชายสาวเป็นผู้ดูแลพยาบาล	ให้เพื่อนและพี่ชายมาคิด	ไปใช้เงินช่วยติดต่อกับเจ้าพนักงาน	เจ้าพนักงานไม่ไว้ใจกับชาย
	ทางสังคม	พ่อแม่ต้องไปอยู่ที่อื่นทั้งให้ถูกชดเชยกับยี่สิบสี่ชั่วโมงการดูแล	เด็กได้กระทำผิดระเบียบวินัยจึงถูกลงโทษพักการเรียนและไม่กลับโรงเรียน	ครอบครัวที่ดาวคิดเรื่องขอติดข้องการจะช่วยเหลือ	เจ้าพนักงาน	ที่ชายสาวเป็นผู้ดูแลพยาบาล	นำเงินไปรักษาพี่สาว	เจ้าพนักงานจับมาดำเนินคดี	
ศึกษา	บุคคล				เพื่อน	ญาติ	เพื่อนญาติ		
	ชุมชน					เมือง		เมือง	
ที่ 12 :	สิ่งแวดล้อม					1 เดือน			
	สถานที่					ที่ศึกษา			ปัตตานี
มุมมอง	การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม					เพื่อนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด	บุคคลใกล้ชิดเกี่ยวข้องกับยาเสพติด	มีการติดต่อกับกลุ่มเพื่อนที่มีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติด	
	โดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด								
การเขียนผู้เขียน	กระบวนการทางสังคม								
	เกี่ยวข้องกับยาเสพติด								
แหล่งแนว	แนวทงแนว								
การปรับตัว	ทำทนาย								

ตาราง 4 (ต่อ)

กรณีศึกษา	บุคคล	เพื่อน	เพื่อน	หรือจากสถานบริการ	เป็นเมียสามี ตั้งครรภ์ คลอดลูกได้คนเดียวเพียงคนเดียวมาทำงานขายบริการ	เป็นผู้จำหน่ายยาบ้าด้วย ช่วยที่อยู่อยู่ เมื่อเสพยาบ้าอย่างรุนแรง จึงถูกจับกุมแล้วดำเนินคดี	เคยต้องโทษคดีอื่นมาก่อน มีเครือข่ายค้าต้องโทษฐานจำหน่ายยาบ้าหลายคน
	ชุมชน	แม่พ่อ	เมือง	ไม่มีเงินเพื่อออกจากโรงพยาบาลมาขอทานที่ร้านอาหารได้เสียกับสามีเจ้าของร้านเมื่อภรรยาพาพราวจึงต้องหนีอีก	เคยมาทำงานขายบริการ		
สิ่งแวดล้อม	เวลา	พ่อ	เมือง	ทำงานขายบริการทางเพศ	ไม่มีเงินเพื่อออกจากโรงพยาบาลมาขอทานที่ร้านอาหารได้เสียกับสามีเจ้าของร้านเมื่อภรรยาพาพราวจึงต้องหนีอีก		
	สถานที่	เพื่อน	เมือง	ทำงานขายบริการทางเพศ	ไม่มีเงินเพื่อออกจากโรงพยาบาลมาขอทานที่ร้านอาหารได้เสียกับสามีเจ้าของร้านเมื่อภรรยาพาพราวจึงต้องหนีอีก		
ที่ 13 :	สถานที่	เพื่อน	เมือง	ทำงานขายบริการทางเพศ	ไม่มีเงินเพื่อออกจากโรงพยาบาลมาขอทานที่ร้านอาหารได้เสียกับสามีเจ้าของร้านเมื่อภรรยาพาพราวจึงต้องหนีอีก		
	สถานที่	เพื่อน	เมือง	ทำงานขายบริการทางเพศ	ไม่มีเงินเพื่อออกจากโรงพยาบาลมาขอทานที่ร้านอาหารได้เสียกับสามีเจ้าของร้านเมื่อภรรยาพาพราวจึงต้องหนีอีก		
เปิด	การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม	เพื่อน	เมือง	ทำงานขายบริการทางเพศ	ไม่มีเงินเพื่อออกจากโรงพยาบาลมาขอทานที่ร้านอาหารได้เสียกับสามีเจ้าของร้านเมื่อภรรยาพาพราวจึงต้องหนีอีก		
	โดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด	เพื่อน	เมือง	ทำงานขายบริการทางเพศ	ไม่มีเงินเพื่อออกจากโรงพยาบาลมาขอทานที่ร้านอาหารได้เสียกับสามีเจ้าของร้านเมื่อภรรยาพาพราวจึงต้องหนีอีก		
การวิจัยผู้โดยผ่านกระบวนการทางสังคมเกี่ยวกับยาเสพติด	การวิจัยผู้โดยผ่านกระบวนการทางสังคมเกี่ยวกับยาเสพติด	เพื่อน	เมือง	ทำงานขายบริการทางเพศ	ไม่มีเงินเพื่อออกจากโรงพยาบาลมาขอทานที่ร้านอาหารได้เสียกับสามีเจ้าของร้านเมื่อภรรยาพาพราวจึงต้องหนีอีก		
	การวิจัยผู้โดยผ่านกระบวนการทางสังคมเกี่ยวกับยาเสพติด	เพื่อน	เมือง	ทำงานขายบริการทางเพศ	ไม่มีเงินเพื่อออกจากโรงพยาบาลมาขอทานที่ร้านอาหารได้เสียกับสามีเจ้าของร้านเมื่อภรรยาพาพราวจึงต้องหนีอีก		
แนวทาง	แนวทาง	เพื่อน	เมือง	ทำงานขายบริการทางเพศ	ไม่มีเงินเพื่อออกจากโรงพยาบาลมาขอทานที่ร้านอาหารได้เสียกับสามีเจ้าของร้านเมื่อภรรยาพาพราวจึงต้องหนีอีก		
	แนวทาง	เพื่อน	เมือง	ทำงานขายบริการทางเพศ	ไม่มีเงินเพื่อออกจากโรงพยาบาลมาขอทานที่ร้านอาหารได้เสียกับสามีเจ้าของร้านเมื่อภรรยาพาพราวจึงต้องหนีอีก		
การปรับตัว	การปรับตัว	เพื่อน	เมือง	ทำงานขายบริการทางเพศ	ไม่มีเงินเพื่อออกจากโรงพยาบาลมาขอทานที่ร้านอาหารได้เสียกับสามีเจ้าของร้านเมื่อภรรยาพาพราวจึงต้องหนีอีก		
	การปรับตัว	เพื่อน	เมือง	ทำงานขายบริการทางเพศ	ไม่มีเงินเพื่อออกจากโรงพยาบาลมาขอทานที่ร้านอาหารได้เสียกับสามีเจ้าของร้านเมื่อภรรยาพาพราวจึงต้องหนีอีก		

G (Goals) หมายถึง เป้าหมาย, M (Means) หมายถึง วิธีการ

ตาราง 4 (ต่อ)

กรณีศึกษา	ปรากฏการณ์ทางสังคม	ครอบครัวยากจน ต้องทำงานตั้งแต่เด็กได้เงินมาส่งให้ครอบครัวหมด	แรงงานมีบุตร ต้องลาออกจากงานแล้วทำงานคนเดียว	มีปัญหาทางการเงิน จึงเสี่ยงแยกทางกัน	ต้องเลี้ยงดูลูกและพ่อซึ่งกำลังป่วย เทียบหารจนให้มาทำงานที่ร้านอาหาร	พ่อป่วยหนักต้องลาออกจากงานมาอยู่ที่บ้านเมื่อพ่อเสียชีวิต ทำงานใหม่เป็นพนักงานจ้าง	เพื่อนสนิทมาชักชวนให้เดินทางไปหางานที่เยอรมนีได้ จึงไปเยอรมนีด้วย	เพื่อนสนิทรับจดหมายมาซึ่งมีจดหมาย จะรับที่ฝาก	ถูกตำรวจจับกุมตัวพร้อมชายอีกจำนวน 10,000 เม็ด	
	ที่ 14 :	บุคคล						เพื่อนสนิท		
		ชุมชน							เมือง	
		เวลา							1 เดือน	
ข้อ	การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม โดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด									
									ตามมีความสัมพันธ์กับเพื่อนซึ่งเป็นผู้จำหน่าย	
การรับตัว	การรับตัว	การเขียนผู้โดยผ่านกระบวนการทางสังคม								การเกี่ยวข้องกับผู้ใช้จะจำกัด
		เกี่ยวข้องกับยาเสพติด								เกี่ยวข้องกับยาเสพติด จะต้องถูกจับกุมมาดำเนินคดี
		แหล่งรวม								
		พักอาศัย								

ตาราง 4 (ต่อ)

กรณี	ปรากฏการณ์	แม่ไม่ต้องการให้	เขียนต่อแต่ไม่	หนีออกจากบ้าน	มีคืนแรกจึงมาเช่าบ้านอยู่	ชายทรัพย์สินในบ้านใช้หนี้	ทำงานที่สะพานปลาได้	ผู้จำหน่ายยาให้	ผู้ซื้อผู้จำหน่ายซื้อยา	
	ทางสังคม	เกิดมด แมไม่รัก	จบเพราะถูกจุด	ให้ออกจากบ้าน	ด้วยกับจนกระทั่งมีลูก	แยกทางกับสามีแล้วนำลูกไป	รู้จักผู้เสพและผู้จำหน่าย	ติดต่อกันแล้วนัดส่ง	ยาบ้าก็เอามาแล้ว	
ศึกษา	สิ่งแวดล้อม	ออกจากโรงเรียน	มีลูกแล้วแยก	ทำงานร้านอาหาร	รู้ว่าสามีเสพยาบ้าเมื่อมี	อยู่กับยา ต่อมาขายเสื้อซักรีด	เพื่อนที่ทำงานแนะนำให้	ยาบ้าที่บ้านเธอลองเอง	ปากเสียงกัน หลังจากนั้น	
		ออกจากโรงเรียน	พังกกับจึงมา	พักอยู่กับเพื่อน	เข้าหนีมาขอเงินที่บ้านบ่อย	มาทำงานที่ปิดตาวีเอติก	เพื่อนรักชวนให้เสพจึงทดลอง	ไปจากบ้านตำรวจก็เข้ามา		
		ออกจากโรงเรียน	อยู่กับแม่และ		สามีก็ไม่ได้ให้เงินใช้จ่าย			จึงเสพทุกครั้งก่อนทำงาน	จับกุมทุกคนที่อยู่ที่บ้าน	
		ออกจากโรงเรียน	มีปัญหากับแม่		ในครอบครัว เงินหมดก็หมด					
ปัญหา	การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม โดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด	อยากเขียนต่อ	บอยครั้ง							
		อยากเขียนต่อ	แม่บอย							
		บุคคล			สามี			เพื่อนร่วมงานเสพ	ผู้จำหน่ายผู้เสพ	เพื่อน
		ชุมชน			เมือง			เมือง(สะพานปลา)		
ที่ 15:	การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม โดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด	เวลา			2-3 ปี				2 เดือน	
		สถานที่								
การวิจัยผู้โดยผ่าน	กระบวนการทางสังคมเกี่ยวกับยาเสพติด									
การรับตัว	ทำหาย									

ตาราง 4 (ต่อ)

กรณีศึกษา ที่ 16 :	ปรากฏการณ์		เข้าสู่วัยหนุ่มสาว	แต่งงานและสามีมีลูกหญิงคนที่ 2	เลิกทำงานแล้วพักอยู่กับเพื่อน	เข้ามาช่วยบ้านอยู่กับเพื่อนที่สาวยุคเดียวกับงานนี้พัก	ถูกขายที่สวนสามีได้พยายาลูกชายที่สวนสามีตั้งแต่อายุ 10 ขวบมาจนบัดนี้	เธอและเพื่อนจากหน้ายายมาแต่สมัยอยู่มหาวิทยาลัยด้วยกัน
	หญิงสาว		อยู่กับปู่ย่า	แต่แต่งงานและสามีมีลูกหญิงคนที่ 2	เลิกทำงานแล้วพักอยู่กับเพื่อนที่สวนสามีได้พยายาลูกชายที่สวนสามีตั้งแต่อายุ 10 ขวบมาจนบัดนี้	เข้ามาช่วยบ้านอยู่กับเพื่อนที่สวนสามีได้พยายาลูกชายที่สวนสามีตั้งแต่อายุ 10 ขวบมาจนบัดนี้	ถูกขายที่สวนสามีได้พยายาลูกชายที่สวนสามีตั้งแต่อายุ 10 ขวบมาจนบัดนี้	เธอและเพื่อนจากหน้ายายมาแต่สมัยอยู่มหาวิทยาลัยด้วยกัน
	หญิงสาว		ไม่มีพฤติกรรมแปลกประหลาด	แต่งงานและสามีมีลูกหญิงคนที่ 2	เลิกทำงานแล้วพักอยู่กับเพื่อนที่สวนสามีได้พยายาลูกชายที่สวนสามีตั้งแต่อายุ 10 ขวบมาจนบัดนี้	เข้ามาช่วยบ้านอยู่กับเพื่อนที่สวนสามีได้พยายาลูกชายที่สวนสามีตั้งแต่อายุ 10 ขวบมาจนบัดนี้	เข้ามาช่วยบ้านอยู่กับเพื่อนที่สวนสามีได้พยายาลูกชายที่สวนสามีตั้งแต่อายุ 10 ขวบมาจนบัดนี้	ถูกขายที่สวนสามีได้พยายาลูกชายที่สวนสามีตั้งแต่อายุ 10 ขวบมาจนบัดนี้
ทศวรรษ	บุคลิก							
	บุคลิก							
สังคม	บุคลิก							
	บุคลิก							
ครอบครัว	บุคลิก							
	บุคลิก							
เพื่อน	บุคลิก							
	บุคลิก							
อาชีพ	บุคลิก							
	บุคลิก							
การศึกษา	บุคลิก							
	บุคลิก							
ทัศนคติ	บุคลิก							
	บุคลิก							
สุขภาพ	บุคลิก							
	บุคลิก							

G (Goals) หมายถึง เป้าหมาย, M (Means) หมายถึง วิธีการ

ตาราง 4 (ต่อ)

กรณีศึกษา	ปรากฏการณ์ทางสังคม	ครอบครัวมีฐานะยากจน	แต่งงานแล้วแยกทางกับสามีแล้วให้สามีเลี้ยงดูลูก	แต่งงานครั้งแรกมีลูกชาย 1 คน แต่แยกทางกันอีก นำลูกไปให้พ่อแม่เลี้ยงดู	เคยต้องการทำงานเพื่อช่วยแม่ไปมาระหว่างครอบครัวเพื่อนำเงินมาใช้จ่ายในครอบครัว	ทำให้อายุยืนยาวได้โดยยาบำบัดแล้วทำงาน จึงสุขภาพดี	มีผู้ชายเลี้ยงดูจึงไปเช่าบ้านอยู่ด้วยกับแม่และมีบุตรอีกหนึ่งคน ทั้งสามีและเธอสุขภาพดี นำเงินไปจ่ายค่ายาและค่ามดลูก	สามีให้เงินซื้อบ้านมาเช่าแต่เพื่อนมาซื้อจึงแบ่งขายให้เพื่อนเพื่อคืนค่ามดลูก
	บุคคล				เพื่อน		สามี	
	ชุมชน				เมือง (สถานบริการ)		เมือง (สะพานปลา)	
	สิ่งแวดล้อม				1 ปี			2-3 ปี
ชีวิต	การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม				ที่ทำงาน			ที่ทำงานสามี
	โดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง							มีความสัมพันธ์เป็นการส่วนตัวกับเพื่อนจึงแบ่งขายบ้านให้
	เกี่ยวข้องกับสาเหตุ					เพื่อนให้ทดลองยา		
การเขียนผู้เขียน	กระบวนการทางสังคม							
	เกี่ยวข้องกับสาเหตุ							
การรับตัว	แหล่งแนว							G : ต้องการเงินเดือนและรักษาโรคซึ่งป่วย M : แบ่งขายบ้านให้เพื่อน
	คำทนาย							

กรณี	ปรากฏการณ์	ครอบครัวแตกแยก เธอไม่ได้เรียนทำงาน เธอมีเงินช่วยตัวเองมาตั้งแต่เด็ก	นางงานมีลูก	รับเงินโรงเรียนมาให้	มีผู้มาติดต่อซื้อเฮโรอีน	สามีหึงหวง และเสียชีวิต	แม่เป็นเจ้าของสถานบริการ	เธอนำยาบ้าส่วนหนึ่งไป	ตำรวจมาตรวจค้นที่
	ทางสังคม	สามีไม่ทำงาน	สามีจ้างหน่วย	จึงจำหน่ายเฮโรอีน แต่เป็น	เธอจึงช่วยแม่ควบคุม	เด็กสาวใจน้อยแรกๆ	เด็กสาวใจน้อยแรกๆ	เด็กสาวใจน้อยแรกๆ	เด็กสาวใจน้อยแรกๆ
ศึกษา	บุคคล		สามี	ผู้กระทำความผิด	สามี	แม่	ผู้ร่วมงาน		
	ชุมชน		เมืองชนบท	เมืองชนบท	เมืองชนบท	เมือง (สถานบริการ)			
ที่ 18 :	ช่วงเวลา			3 ปี	1-2 ปี	1 ปี			
	สถานที่			ถนนในชุมชน	ชุมชนใกล้บ้าน	ที่พักรักษาตัว			
ดู	การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม			ผู้จำหน่ายรายย่อยมาติดต่อซื้อ	ขายให้กับแม่ในสถานบริการ	มีความสัมพันธ์กับผู้เสพ	ใจเสียสาวที่ทำงานเป็น		
	โดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง			กับสามีเฮโรอีน	ทางเพศต้องช่วยแม่ทำงาน	และผู้จำหน่ายยาบ้า	ผู้จำหน่ายยาบ้ากับแรก		
การเขียนผู้โดยผ่าน	กระบวนการทางสังคม			ให้สามีจำหน่าย	จากผู้จำหน่ายรายใหญ่				
	เกี่ยวข้องกับสาเหตุ			G : ต้องการเฮโรอีน					
การรับรู้ตัว	แรงกดดัน			ให้สามีเสพ					
	ท้าทาย			M : จำหน่วยแล้ว					
การรับรู้ตัว	ท้าทาย			ได้เงิน สามีได้เสพ					
	ท้าทาย								

ตาราง 4 (ต่อ)

กรณีศึกษา	ปรากฏการณ์ทางสังคม	ครอบครัวพ่อแม่อยู่ในช่วงไม่ได้พบปะกับบุคคลในสังคมและไม่ได้เรียนหนังสือ	มาอยู่กับพี่สาว กลับไปเยี่ยม พ่อแม่ซึ่งป่วยด้วยโรคเบาหวานและให้เงินช่วยเหลือ	ไปเที่ยวและพักกับเพื่อน พวกเขาให้คดลองรถจักรยานยนต์มาให้	มาที่บ้านอยู่กับคนรักตามลำพังและได้มีช่างสวยดูและมีหญิงบริการ	หญิงบริการสหพยาบ้าจึงเป็นผู้จัดหาพยาบ้าให้สหและไม่ต้องไปหาลูกพี่	ตำรวจมาตรวจทั้งที่บ้าน พยาบ้า 9 เม็ด จึงถูกจับกุมมาดำเนินคดี		
	ที่ 19 :	บุคคล		เพื่อน	คนรักสามี	หญิงบริการ			
		ชุมชน		เมือง		เมือง			
		สิ่งแวดล้อม		1 เดือน		2 - 3 เดือน			
แนว	การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม โดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง กับยาเสพติด		มีความสัมพันธ์กับผู้สห	ที่พัก	ที่ทำงาน (สถานบริการ)	ติดต่อกับผู้จำหน่าย			
	การเขียนผู้โดยผ่านกระบวนการทางสังคมเกี่ยวกับยาเสพติด	ขาดการเขียนผู้สหกระบวนการในการดำรงชีวิต	ถูกจับกุมในวัย						
การปรับตัว	แนวทาง						G : ต้องหาเงินเพื่อซื้อทำงาน M : จัดหาพยาบ้าให้สห		
	ท้าทาย								

ตาราง 4 (ต่อ)

กรณีศึกษา	ปรากฏการณ์ทางสังคม	แต่งงานครั้งแรก มีปัญหาหย่าร้าง มีบุตร 1 คน	เมื่อมีสามีอีกคน ตามีสหเชโรชิน เงินที่หาได้ไม่ไปซื้อเฮโรชินแอสฟ ไม่มีเงินผูกทำร้ายร่างกาย	หมดความอดทน อยู่ใกล้สามีเจ้าหน่วยเฮโรชิน	สามีติดต่อกับเจ้าหน่วยมาพบและหมกมุ่นเรื่องการรับยาเสพติดมาเจ้าหน่วย	สามีเป็นเจ้าหน่วยเฮโรชิน สามีต้องโทษจำคุก เดือนขอไม่ให้ยุติการจำหน่ายแต่ขอไม่ซื้อฟิงคิงคัมเป็นภรรยาต่อไป	เงินที่จำหน่ายได้นำมาเล่นการพนัน ใช้ขายฟิงคัม	ถูกจับกุมฐานจำหน่ายยาเสพติดในบริเวณตัว ออกไปต่อผู้คดี ไม่มีเงินใช้จ่ายส่วนตัวและครอบครัวที่จึงจำหน่ายเฮโรชินอีก	ถูกจับกุมมาดำเนินคดีครั้งที่ 2
	บุคคล	ตามี	ผู้จำหน่าย	ตามี	ตามี	ผู้จำหน่ายเฮโรชิน	ผู้จำหน่ายเฮโรชิน		
ที่ 20 :	สิ่งแวดล้อม			เมือง			เมือง		
	สถานที่								
นิค	การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม โดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด			ที่พักอาศัย		สามีมีการติดต่อกับผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและสามีไม่ยอมมีส่วนร่วมในการจำหน่ายด้วย		ที่พัก	
	การเรียกชื่ออย่าง กระบวนการทางสังคมเกี่ยวกับยาเสพติด					การจำหน่ายยาเสพติดทำได้ง่ายและมีรายได้ดี			
การปรับตัว	แนวทาง						G : ต้องการเงิน M : จำหน่ายเฮโรชิน		
	ท้าทาย							G : ต้องการเงินจากการถูกไล่ M : จำหน่ายเฮโรชินเพื่อนำเงินมาต่อผู้คดีไม่ถูกไล่โทษ	

จากตาราง 4 เมื่อพิจารณาจากปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นกับประชากรในสถานการณ์ต่าง ๆ จนกระทั่งกระทำผิดในคดียาเสพติดแล้วถูกจับกุมมาดำเนินคดีและถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำจังหวัดปัตตานี สามารถวิเคราะห์ตามประเด็นหลัก ดังนี้

สิ่งแวดล้อม : บุคคล เวลา ชุมชนและสถานที่

1. บุคคล

บุคคลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับหญิงแล้วทำให้หญิงเข้าสู่การกระทำผิดในคดียาเสพติด จากการศึกษาพบว่า ทุกชายกรณีศึกษาจะต้องที่มีความสัมพันธ์กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในลักษณะแตกต่างกันไป คือ เกี่ยวข้องกับผู้เสพยา ผู้จำหน่ายจำหน่ายบ้าง และเกี่ยวข้องกับทั้งผู้เสพยาและผู้จำหน่าย มีผู้หญิงบางรายเข้าสู่การกระทำผิดเนื่องจากสมาชิกในครอบครัว ได้แก่ สามีหรือคนรักเสพยาเสพติดแล้วทำให้ผู้หญิงเป็นผู้จำหน่ายยาเสพติด อย่างเช่นกรณีของชวน ไหม สุ และนิต ส่วนกรณีของอรเสพยาเสพติดแล้วทำให้เธอผู้เป็นแม่จำหน่ายยาเสพติดเพื่อจะได้มียาเสพติดให้ลูกเสพยาและมีรายได้อีกด้วย ลูกจ้างของหญิงโดยเฉพาะหญิงสาวที่ทำงานในสถานบริการทางเพศเสพยาเสพติด และทำให้หญิงซึ่งเป็นเจ้าของสถานบริการต้องเป็นผู้จัดหาหรือผู้จำหน่ายยาเสพติดแก่ลูกจ้างเสพยา ผู้หญิงซึ่งเป็นผู้จำหน่ายที่ ต้องโทษในเรือนจำจังหวัดปัตตานีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นเจ้าของสถานบริการทางเพศ โดยมีการประกอบกิจการประเภทขายสุราแล้วมีหญิงสาวบริการทางเพศแบบแอบแฝง

2. เวลา

เวลาในที่นี้ ได้แก่ ช่วงระยะเวลาที่ผู้หญิงเกี่ยวข้องกับกระทำผิดในคดียาเสพติด มีความแตกต่างกันไปและจากการศึกษาพบว่า ผู้หญิงส่วนใหญ่จะไม่สามารถบอกรายละเอียดเกี่ยวกับเวลาได้ชัดเจนเพราะขึ้นอยู่กับโอกาสในการกระทำผิดด้วย ผู้วิจัยจึงต้องแบ่งเวลาตามที่ผู้หญิงใช้ในการกระทำผิดออกเป็นช่วง ๆ คือ ช่วงระยะเวลาที่หญิงกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตั้งแต่ 1 ครั้งจนถึงช่วงเวลาก่อกระทำผิดโดยรวมไม่เกิน 2 เดือน จำนวน 10 คน ตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไปถึง 6 เดือน จำนวน 4 คน ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปถึง 1 ปี จำนวน 1 คน และตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปถึง 2 ปี จำนวน 2 คน และตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป จำนวน 3 คน

3. ชุมชน

ชุมชนที่ประชากรพักอาศัยขณะกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดแบ่งเป็น 2 ชุมชน คือ

1. ชุมชนเมือง ผู้หญิงส่วนใหญ่มีที่พักอาศัยอยู่ในชุมชนเมือง จำนวน 17 คน พักอาศัยหรือทำงานอยู่ในสถานบริการทางเพศในเขตเมืองปัตตานี จำนวน 10 คน (ร้อยละ 58.82) พักอาศัยหรือทำงานอยู่ที่สะพานปลาปัตตานี จำนวน 4 คน (ร้อยละ 23.53) และ พักอาศัยที่อื่น ๆ จำนวน 3 คน (ร้อยละ 17.65) จะเห็นว่า ชุมชนเมือง (สถานบริการทางเพศและสะพานปลาปัตตานี) เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและเป็นสถานที่ทำงานของคนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเช่นกันเมื่อผู้หญิงไปพักอาศัยหรือทำงานในสถานที่ดังกล่าวทำให้มีประสบการณ์และกระทำผิดในคดียาเสพติดได้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ เสริน ปุณณะหิตานนท์ (2517) และ ผ่น แสงสิงแก้วและคณะ (2524) ที่พบว่า การที่ประชากรอาศัยอยู่ในชุมชนเมืองและมีที่อยู่อาศัยใกล้แหล่งยาเสพติดส่งผลให้ผู้ใกล้ชิดมีประสบการณ์เกี่ยวกับการกระทำผิดในคดียาเสพติด

2. ชนบท มีผู้หญิงที่พักอาศัยหรือมีบ้านของตนเองอยู่ในชนบท มีเพียง 3 คน (ร้อยละ 15) จากประชากรทั้งหมด 20 คน และยังพบว่า ผู้หญิงที่อยู่ในชนบทล้วนมีการติดต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่อยู่ในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองอีกด้วย

4. สถานที่

จากการศึกษาพบว่า สถานที่ซึ่งผู้หญิงได้ประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับจำหน่ายยาเสพติด ได้แก่ บริเวณหน้าศูนย์การค้า บนถนนสายนอกเมือง ที่บ้านพักอาศัย ร้านขายสุรา ที่มีหญิงบริการทางเพศแอบแฝง และบนรถบรรทุก

การเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการทางสังคมหรือการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม

ประชากรส่วนใหญ่จะปฏิเสธว่า ไม่ชอบหรือไม่ต้องการเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด แต่พวกเขาเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดจนกลายเป็นผู้ต้องขังในคดียาเสพติดเพราะเธอมีการติดต่อหรือมีความสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาก่อนแล้วเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับการกระทำผิด ซึ่งผู้วิจัยให้ความหมายการกระทำดังกล่าวว่าการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการทางสังคมหรือการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม จากการศึกษพบว่า

ผู้หญิงมีการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคลในกลุ่มปฐมภูมิเป็นส่วนใหญ่ สำหรับกลุ่มทุติยภูมิ โดยการที่ผู้หญิงได้เข้าไปร่วมขบวนการจำหน่ายยาเสพติดกับผู้จำหน่ายรายใหญ่ที่มีการทำงานเป็นองค์กรหรือเครือข่าย มีการบริหารงานที่มีสายการบังคับบัญชาตามลำดับชั้น ตลอดจนมีการวางแผนการทำงานที่รอบคอบรัดกุม

กลุ่มปฐมภูมิ ได้แก่ เพื่อน สามี บุตร และญาติ

1. เพื่อนของผู้หญิงเป็นผู้เสพยาเสพติด เมื่อหญิงมีความสัมพันธ์ติดต่อกับเพื่อน ๆ จะชักชวน แนะนำ หรือให้ทดลองจึงทำให้ผู้หญิงเสพยาเสพติดด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันไป เช่น เสพเพื่อทำงานบ้าง เสพเพื่อให้เกิดความกล้าแสดงออกบ้าง เสพเพื่อรักษาหุ่นบ้างหรือเสพเพื่อระบายความคับข้องใจบ้าง เมื่อผู้หญิงได้เรียนรู้แล้วก็จะกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามมา

2. สามีของผู้หญิงมีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในฐานะเป็นผู้เสพยาเสพติดมาก่อน แล้วส่งผลให้หญิงกระทำผิดฐานจำหน่ายยาเสพติดเพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัว ดังเช่นกรณีของสุภา สามีของเธอมีอาชีพรับจ้างขับรถ 10 ล้อ แล้วเสพยาบ้าเพื่อทำงาน ต่อมาเพื่อนสามีซึ่งเป็นผู้จำหน่ายได้ร่วมโดยสารรถเพื่อเดินทางไปซื้อยาบ้าจากกรุงเทพฯ และเขาได้ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือให้ยาบ้าสามีเสพครั้ง 5-6 เม็ด ทำให้สามีเหลือค่าจ้างมาให้ครอบครัว เมื่อสามีต้องไปทำงาน เธอผู้เป็นภรรยาต้องช่วยสามีจัดส่งยาบ้าให้ลูกค้าแทนประมาณ 3 ครั้ง แล้วเธอถูกจับกุมในคดียาเสพติด ส่วนกรณีของใหม่นั้นเธอต้องการเงินหรือยาเสพติดให้สามีเสพ เธอจึงเป็นผู้จำหน่ายยาเสพติดเอง สำหรับกรณีของใหม่ ช้วน สุและนิต ทุกคนล้วนมีสามีเคยต้องโทษเกี่ยวกับคดียาเสพติดมาก่อนจึงทำให้เธอเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับการกระทำผิดในคดียาเสพติดด้วย

3. บุตรของผู้หญิงมีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ดังเช่นกรณีของอร ลูกชายของอรเป็นผู้เสพยาเสพติด เธอพยายามหาวิธีการให้ลูกเลิกเสพแต่ลูกเลิกไม่ได้ เธอจึงจำหน่ายเฮโรอีนเพื่อให้ลูกเสพและเธอก็มีรายได้จากการจำหน่ายยาเสพติดด้วย จากการศึกษากรณีนี้พบว่า การที่บุตรมีความเกี่ยวข้องการยาเสพติดนั้นส่งผลให้หญิงเข้าสู่การกระทำผิดฐานจำหน่ายยาเสพติด

4. ญาติ (น้องชาย) ของหญิงมีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ดังเช่นกรณีของแอน้องชายของเธอเป็นผู้เสพและผู้จำหน่ายเฮโรอีน เมื่อเธอมาพักอาศัยอยู่กับน้องชาย และได้ช่วยเขาจำหน่ายยาเสพติดให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นการกระทำผิดกฎหมายของบ้านเมืองและเธอไม่ได้คิดถึงผลที่จะได้รับจากการกระทำผิด ในทางตรงกันข้าม เธอมีทัศนคติว่าการจำหน่ายยาเสพติด

สามารถกระทำได้ง่าย และมีรายได้ดี จึงให้น้องชายชื่อเฮโรอินมาเพื่อแบ่งบรรจุจำหน่ายเองและในที่สุดเธอต้องถูกจับกุมมาดำเนินคดี

กลุ่มทฤษฎีภูมิ ได้แก่ การที่ผู้หญิงได้เข้าร่วมขบวนการจำหน่ายยาเสพติดกับผู้จำหน่ายรายใหญ่ที่เรือนจำจังหวัดปัตตานี มี 3 คน คือ รายกรณีของหญิง รัตน์ และเบิ้ล แต่รายกรณีที่ชัดเจนที่สุด คือ กรณีของรัตน์ เธอได้ร่วมขบวนการค้ายาเสพติดกับผู้จำหน่ายรายใหญ่จากจังหวัดเชียงราย เป็นเวลาประมาณ 2 ปี เมื่อเธอคิดจะเลิกเกี่ยวข้องกับเครือข่าย ทำให้ต้องหลบหนีมาอยู่ที่จังหวัดปัตตานี แต่เนื่องจากเธอมีความรู้ไม่พอ ไม่มีงานทำ จึงต้องมาทำงานขายบริการทางเพศแล้วมาพักอาศัยอยู่กับเพื่อนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีก ทำให้เธอมีความสัมพันธ์กับผู้จำหน่ายรายใหญ่ที่จังหวัดปัตตานีอีกครั้ง โดยมาทำหน้าที่เป็นคนกลางระหว่างผู้จำหน่ายรายใหญ่กับผู้จำหน่ายรายย่อย จนกระทั่งถูกจับกุมมาดำเนินคดี

สำหรับกรณีของอินนั้น อินเคยถูกจับกุมในคดียาบ้ามาก่อน แต่ไม่ถูกดำเนินคดี เนื่องจากมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงสามารถอยู่ในสังคมได้โดยไม่ถูกลงโทษ ต่อมาเมื่อผู้จำหน่ายยาบ้าชักชวนให้ร่วมขบวนการค้ายาเสพติดจึงร่วมงานในฐานะจำหน่ายและผู้เสพ แต่ระยะหลังเธอมีความขัดแย้งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทางธุรกิจการจำหน่ายยาบ้า หุ้นส่วนไม่พอใจต่อพฤติกรรม จึงวางแผนให้เธอออกจากขบวนการและถูกจับกุมมาดำเนินคดีในครั้งนี้

การปรับตัว

การปรับตัวของผู้หญิงเป็นปัจจัยสำคัญขั้นสุดท้ายที่ทำให้ผู้หญิงเข้าสู่กระบวนการกระทำผิดในคดียาเสพติดจนกระทั่งกลายเป็นผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำจังหวัดปัตตานี ผู้หญิงได้มีการปรับตัว 2 แบบ ดังต่อไปนี้

1. การปรับตัวแบบแหวกแนว
2. การปรับตัวแบบทำย่ำแย่

การปรับตัวแบบแหวกแนว ของผู้หญิงมีผลสืบเนื่องมาจากหลายกรณีแตกต่างกันไป จากการศึกษา ผู้วิจัยสามารถสรุปประเด็นที่เป็นสาเหตุให้ผู้หญิงเข้าสู่การกระทำผิดในคดียาเสพติดมี ดังนี้

1. **ฐานะทางเศรษฐกิจ** จากการศึกษาพบว่า ผู้หญิงที่กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน จำนวน 16 คน (ร้อยละ 80) และครอบครัวที่มีฐานะปานกลาง จำนวน 4 คน (ร้อยละ 20) ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจเป็นปัจจัยให้ผู้หญิงมีการปรับตัวแบบแหวกแนวจากผู้หญิงทั่วไปซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของสังคม คือ ผู้หญิงที่กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมีความต้องการเงิน ดังที่สุรินทร์ ชาวสีทอง (2539) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการกระทำผิดของผู้ต้องขังหญิงในทัณฑสถานหญิงกลาง พบว่า ผู้ต้องขังหญิงส่วนใหญ่กระทำผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดนั้นมาจากด้านความต้องการเงินและทรัพย์สิน ทำให้ผู้หญิงกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และในการศึกษาค้นคว้านี้ได้ผลในทำนองเดียวกัน คือ ผู้หญิงที่กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดส่วนใหญ่มีความต้องการเงินเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิต โดยให้เหตุผลที่คล้ายคลึงกันว่าเงินเป็นสิ่งที่สามารถทำให้เธอได้มาซึ่งสิ่งที่คาดหวังไว้ทุกอย่าง ดังนั้น พวกเธอจึงตัดสินใจเลือกกระทำผิดฐานจำหน่ายยาเสพติดเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการตามเป้าหมายที่วางไว้ แต่ความต้องการทางด้านการเงินของแต่ละรายกรณีนั้นมีสาเหตุและปัจจัยที่แตกต่างกันออกไป ดังปรากฏรายละเอียดตามกรณีศึกษาที่ผู้วิจัยได้นำเสนอในบทที่ 4 สำหรับประเด็นด้านฐานะทางเศรษฐกิจสามารถสรุปได้ดังนี้

1.1 **ฐานะทางครอบครัวของพ่อแม่** จากการศึกษาพบว่า ผู้หญิงส่วนใหญ่ ตัวอย่างเช่นกรณีของอิน ชีวิตในวัยเด็กได้รับความลำบากมาก่อน จึงก่อให้เกิดทัศนคติเกี่ยวกับฐานะทางครอบครัวของพ่อแม่ในอดีตว่า ความยากจนเป็นสภาพที่เลวร้ายของสมาชิกในครอบครัวจะต้องหนีให้พ้นจากสภาพดังกล่าว ดังนั้น เมื่อโตขึ้นจะทำอะไรแล้วแต่ที่ทำให้ครอบครัวไม่ลำบากหรือยากจนเหมือนครั้งที่เธอเป็นเด็ก หรือกรณีของปุ้มก็คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ ในวัยเด็กพ่อแม่ปุ้มถูกรังแกจากผู้มีอิทธิพล จึงทำให้สมาชิกในครอบครัวต้องแยกกันอยู่หรือที่เรียกว่า สภาพบ้านแตก เธอต้องทนอยู่กับสภาพความยากจน ไม่เคยได้รับสิ่งที่เธอต้องการ เช่นเด็กทั่วไปหรือเหมือนเพื่อนในวัยเดียวกัน และเมื่อโตขึ้นเธอจึงต้องหาสิ่งอื่นชดเชยสิ่งที่ขาดหายไป ในวัยเด็ก ทั้งสองจึงต้องมาเป็นผู้จำหน่ายยาเสพติดเพื่อนำเงินมาช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัว

1.2 **ฐานะครอบครัวของผู้หญิง** จากการศึกษาพบว่าหญิงที่กระทำผิดฐานจำหน่ายยาเสพติดส่วนใหญ่ยากจน จำนวน 16 คน (ร้อยละ 80) เนื่องจากครอบครัวมีภาระหนี้สินบ้าง สามีทำงานคนเดียวบ้าง สามีว่างงานบ้าง มีภาระต้องเลี้ยงดูคนในครอบครัวบ้าง หรือสมาชิกในครอบครัวมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายบ้าง เมื่อมีคนชักชวนให้จำหน่ายยาเสพติด

ติดจึง ตัดสินใจเข้าสู่กระบวนการดังกล่าว เมื่อกระทำแล้วมีรายได้ดี ได้รับเงินจำนวนมากในเวลาอันรวดเร็ว จึงเป็นผู้จำหน่ายต่อไปอีก และเกิดความต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ อีกมากมายตามกระแสของคนในสังคม เช่น เงิน ทอง รถยนต์ บ้าน ที่ดิน เป็นต้น

1.3 ครอบครัวมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ตัวอย่างเช่นกรณีของสุภา สามีทำงานรับจ้างขับรถ 10 ล้อ และเสพยาบ้า สามีมีรายได้น้อยไม่เพียงพอสำหรับสมาชิกในครอบครัว สามีจึงรับจ้างส่งยาบ้าให้ผู้จำหน่ายทำให้เขาได้รับยาบ้าไว้เสพหรือได้เงินค่าจ้างการส่งยาบ้าไว้ใช้จ่ายส่วนตัวและสามารถนำเงินรายได้จากการทำงานมาให้ครอบครัว ขณะเดียวกันสามีต้องทำงานให้ทางบริษัท มีข้อจำกัดด้านเวลา สามีจึงให้เธอช่วยจัดส่งยาบ้าด้วย ส่วนกรณีของหนูและชวน ภูเงินจากธนาคารมาใช้จ่ายในครอบครัว ไม่มีเงินส่งคืนธนาคารตามกำหนด หนูเสพยาบ้าเพื่อทำงานกลางคืนทั้งคืนให้ได้เงินมาก ส่วนชวนจำหน่ายยาเสพติดเพื่อจะเก็บรวบรวมเงินมาใช้หนี้ธนาคาร

2. สภาพปัญหาภายในครอบครัว จากการศึกษาพบว่า ผู้หญิงส่วนใหญ่มีปัญหาภายในครอบครัว จำนวน 16 คน (ร้อยละ 80) ซึ่งสภาพปัญหาของผู้หญิงนั้นมีความแตกต่างกันออกไป ดังนี้

2.1 วัยเด็กถูกพ่อแม่ทอดทิ้ง ทำให้ผู้หญิงมีการปรับตัวแบบแหวกแนวโดยการกระทำผิดเกี่ยวกับการเสพยาเสพติดเพราะเธอคิดว่ายาเสพติดเป็นสิ่งที่สามารถทำให้เธอมีความสุข ดังเช่นกรณีของรัตน์ และเบิ้ล ทั้งสองมาจากครอบครัวแตกแยก คือ พ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่เด็ก จึงไม่ได้รับความรักความอบอุ่นจากพ่อแม่ เมื่อคบเพื่อนที่เสพยาบ้าเพื่อนชักชวนให้เสพยาบ้า เธอต้องการประจบพ่อแม่ น้อยใจและคับแค้นใจที่พ่อแม่ทอดทิ้ง ต้องการทำให้พ่อแม่เสียใจที่มีลูกติดยาเสพติด หลังจากทดลองแล้วเธอคิดว่ายาบ้าสามารถทำให้เธอลืมทุกสิ่งทุกอย่าง มีความสุขที่ได้เสพ จึงเสพเรื่อยมาจนกระทั่งติดยาบ้าแล้วได้เข้าร่วมขบวนการจำหน่ายยาบ้ากับผู้จำหน่ายรายใหญ่ ส่วนเบิ้ลมาจากครอบครัวแตกแยกเช่นเดียวกับรัตน์แต่ชีวิตเธอได้รับแต่สิ่งที่เลวร้ายมามากกว่า คือ ถูกแม่ทอดทิ้งให้อยู่กับพ่อชอบดื่มสุรา เมื่อเมาแล้วอาละวาดขณะเธอเรียนชั้นประถมได้คบเพื่อนรุ่นพี่ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนแล้วสอนให้เธอเสพลิงเสพติดและแนะนำให้ไปนอนกับชายสูงอายุเพื่อแลกกับเงิน ยิ่งกว่านั้นพ่อบังคับให้ทำงานขายบริการทางเพศและเจ้าของสถานบริการบังคับให้เสพยาบ้าเพื่อทำงานและส่งผลให้เธอเสพยาบ้าเรื่อยมา ส่วนกรณีของหนูนั้น แม่ตั้งครรภ์เธอขณะที่พ่อกำลังบวช แม่จึงไม่ต้องการมีลูกขณะนั้น

ย่าจึงเลี้ยงดูเธอมาตั้งแต่เด็ก เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับพี่น้องมักจะถูกแม่ดูดำ ทุบตี ลงโทษเธอคนเดียว เธอจึงหนีออกจากบ้านมาอยู่กับเพื่อนแล้วเสพยาบ้า

2.2 ผู้หญิงที่มีปัญหาภายในครอบครัวหลังจากสมรส ส่วนใหญ่สามีเป็นผู้สร้างแรงบีบคั้นให้เธอและส่งผลให้เธอเข้าสู่กระบวนการกระทำผิดในคดียาเสพติด (รายละเอียดปรากฏอยู่ในบทที่ 4) ซึ่งผู้หญิงส่วนใหญ่เคยประสบความล้มเหลวในชีวิตครอบครัว กล่าวคือ สมรสมาแล้วหลายครั้งแต่ต้องหย่าร้าง ตัวอย่างเช่น

กรณีของหนู เธอถูกสามีคนแรกจุดไปและมีลูกด้วยกัน 1 คน จึงหย่าร้างกัน เมื่อมีสามีคนที่ 2 ก็สามีเสพยาบ้าอย่างรุนแรง สามีมีหนี้สินมากจนกระทั่งเธอต้องขายเครื่องใช้ภายในบ้านใช้หนี้ให้สามีจนหมด ทำให้เธอตัดสินใจหย่าร้างกับสามีคนที่ 2 และเมื่อมีสามีคนที่ 3 อยู่กินด้วยกันเพียง 3 เดือน เธอทำงานกลางคืน ง่วงนอน เพื่อนจึงแนะนำให้เสพยาบ้าเพื่อทำงาน เธอจึงทดลองเสพแล้วทำให้หายง่วง เธอจึงเสพยาบ้าทุกครั้งที่ทำงาน

กรณีของนิดหน่อย เธอแต่งงานกับสามีคนแรกมีลูกด้วยกัน 1 คน มีปัญหาเกี่ยวกับสามีจึงหนีกลับบ้านแล้วทิ้งลูกให้สามีเป็นคนเลี้ยงดู ต่อมาสามีคนที่ 2 ก็มีลูกด้วยกันอีก 1 คน แล้วมีปัญหาและแยกทางกันอีก แต่เธอต้องเลี้ยงดูลูกเองจึงนำลูกไปอาศัยอยู่กับพ่อแม่ ไม่มีเงินค่าเลี้ยงดูลูก จึงคิดหางานทำ ต่อมานายจ้างไปรับคนมาทำงานที่ปัตตานี โดยบอกว่ามาทำงานในร้านอาหาร จึงให้พ่อแม่เลี้ยงดูลูก มาทำงานในสถานบริการทางเพศเพื่อนแนะนำให้เสพยาบ้าจึงเสพเพื่อทำงาน และมีสามีใหม่เป็นผู้เสพยาบ้า

ส่วนกรณีของหนู เธออยู่กินกับสามีแล้วสามีไปมีผู้หญิงอื่น หย่าร้างกันสามีไม่รับผิดชอบเรื่องลูกซึ่งกำลังอยู่ในวัยกำลังศึกษา ต้องใช้เงิน ในขณะที่เดียวกันก็มีหนี้สินกับธนาคารไม่สามารถทำงานหาเงินมาใช้หนี้ได้ทันตามที่กำหนด จึงมาทำงานกลางคืนทั้งคืน (ร้องเพลงถึง เวลา 02.00 น. นวดแผนโบราณต่อถึงเวลา 05.00 น.) ต้องการงานมากเพื่อหาเงินให้ได้มากจึงเสพยาบ้าเพื่อให้เกิดความกล้ากับผู้ที่มาเที่ยวและทำงานได้เป็นระยะเวลานาน

สำหรับกรณีของใหม่ เธอถูกญาติข่มขืนตั้งแต่เด็ก คิดจะแต่งงานตั้งแต่อายุน้อย พ่อไม่เห็นด้วย ส่วนเธอก็ไม่เข้าใจพ่อ จึงหนีไปอยู่ด้วยกันและทราบภายหลังว่าสามีเสพเฮโรอีน พยายามให้สามีเลิกเสพ แต่ทำไม่ได้ในที่สุดสามีต้องโทษจำคุก เธอต้องทำงานกลางคืนเสพยาบ้าแก้่วงและรักษาหุ่นไม่ให้อ้วน

3. การคบเพื่อน

การที่หญิงมีความสัมพันธ์ติดต่อกับเพื่อนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน ซึ่งส่งผลให้เธอมีการปรับตัวแบบแหวกแนวแล้วเข้าสู่กระบวนการกระทำผิดในคดียาเสพติด ตัวอย่างเช่น กรณีของเบิ้ลที่คบเพื่อนรุ่นพี่ที่คมกาว สุบุนห์รี เสพยาบ้า เพื่อนมีอาชีพขายบริการทางเพศ และมีเพื่อนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งผู้เสพและผู้จำหน่าย เพื่อนจึงชักชวนให้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

กรณีของใหม่ หมูและนิคหน้อย พวกเขาเสพยาบ้าเพราะเพื่อนแนะนำใหม่ ว่าเสพยาบ้าทำให้ไม่ง่วง นอนดี หรือหมูเพื่อนแนะนำว่าเสพยาบ้าแล้วทำให้ใจกล้าและแขกที่มาใช้บริการติดใจ ส่วนนิคหน้อยเพื่อนแนะนำว่าเสพยาบ้าแล้วจะทำให้ทำงานขายบริการทางเพศได้ดี พวกเขาจึงเสพยาบ้าเพื่อทำงาน

ส่วนกรณีของแววนั้นเธอคบเพื่อนที่เสพลิงเสพติด เช่น เหล้า บุหรี่ ยาบ้า เพื่อนแนะนำให้ทดลองเสพ แล้วเสพยาบ้าเรื่อยมา เมื่อเปิดกิจการร้านขายสุราที่มีผู้หญิงขายบริการทางเพศแอบแฝงเธอจึงเป็นผู้จัดหายาบ้ามาให้หญิงบริการเสพ

การปรับตัวแบบทำหาย

การปรับตัวแบบแบบทำหาย จากการศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมของผู้หญิงครั้งนี้ พบว่า ผู้หญิงที่มีการปรับตัวแบบทำหาย 4 คน (ร้อยละ 20) ซึ่งส่งผลให้ผู้หญิงเขาสู่การกระทำผิดในคดียาเสพติด

1. สามีของผู้หญิงต้องหาว่า แม่คนตายในร้านอาหาร ซึ่งสามีเป็นผู้กระทำผิดจริง แต่เธอไม่ต้องการให้สามียอมรับผลการลงโทษจากการกระทำดังกล่าว เธอจึงใช้เงินจำนวนมากต่อสู้อคดี จนกระทั่งสามีหลุดพ้นจากความผิดนั้น แต่จากปรากฏการณ์ดังกล่าวทำให้ครอบครัวของเธอมีหนี้สินถึง 700,000 บาท และไม่มีเงินชดใช้เจ้าหน้าที่จึงย้ายที่อยู่เพื่อหลบหนีเจ้าหน้าที่มาอยู่ที่จังหวัดปัตตานี และได้มาจำหน่ายยาเสพติดเพื่อสร้างฐานะครอบครัวใหม่ ดังเช่นกรณีของอิน

2. ผู้หญิงเคยเป็นผู้จำหน่ายยาเสพติดในพื้นที่อื่นมาก่อน เมื่อตำรวจสืบทราบจึงหลบหนีมาอยู่ที่จังหวัดปัตตานี แล้วมาเริ่มต้นจำหน่ายยาเสพติดอีกครั้ง ดังเช่นกรณีของอร

3. สามีของผู้หญิงเสพเฮโรอีน เธอจึงไปติดต่อเฮโรอีนมาให้สามีจำหน่ายแล้วสามีต้องโทษจำคุก จึงหยุดติดต่อผู้จำหน่ายแต่เมื่อมีคนชักชวนให้เป็นคนกลางระหว่างพ่อค้ายาเสพ

ติดรายใหญ่กับรายย่อยแทน ในที่สุดถูกจับกุมดำเนินคดีและถูกลงโทษจำคุก 10 ปี แต่เธอได้รับโทษจำคุกประมาณ 7 ปีกว่า เพราะได้รับการอภัยโทษและลดวันต้องโทษจำคุก แล้วได้รับการปล่อยตัวเพื่อคุมความประพฤติมาก่อนครบกำหนดโทษ ระหว่างที่ถูกคุมความประพฤติเธออยู่ในความอุปการะของแม่ที่จังหวัดปัตตานี แม่ประกอบอาชีพเป็นเจ้าของสถานบริการทางเพศ ซึ่งผู้หญิงบริการเสพยาบ้าก่อนทำงาน เธอจึงเป็นผู้จัดหายาบ้ามาจำหน่ายให้กับหญิงบริการ แล้วเธอก็ถูกจับกุมดำเนินคดีอีกครั้ง

4. สามีเสพยาเสพติด จึงให้สามีติดต่อเฮโรอีนมาจำหน่ายด้วย ต่อมาสามีต้องโทษจำคุก สามีขอร้องให้เลิกจำหน่ายแต่เธอไม่ยอมเพราะการหาเงินโดยการจำหน่ายยาเสพติดกระทำได้ง่าย มีเงินใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย เมื่อเธอถูกจับกุมในคดีแรกก็ได้ใช้เงินที่เหลือจากการจำหน่ายยาเสพติดประกันตัวออกไปต่อสู้อีก ทำให้ทรัพย์สินเงินทองมีน้อยลงคดีก็ยังไม่สิ้นสุด จึงจำหน่ายยาเสพติดอีกแล้วถูกจับกุมในคดีที่ 2

ข้อเสนอแนะ

ด้านการวิจัย

1. จากการวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบเจาะลึกเป็นรายกรณีโดยมีกรอบในการศึกษาเป็นเฉพาะเรื่องปัจจัยและสิ่งแวดล้อมที่ทำให้ผู้หญิงเข้าสู่การกระทำผิดจนกระทั่งกลายเป็นผู้ต้องขังในคดียาเสพติดแล้วถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำ ดังนั้น ในการศึกษาครั้งต่อไปควรจะเป็นการศึกษาเชิงปริมาณเพื่อการเปรียบเทียบจากข้อมูลเชิงประจักษ์ซึ่งทำให้เกิดแนวคิดและเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพิ่มขึ้น

ด้านนโยบาย

1. การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพนั้นมีประโยชน์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสตรี เด็ก คนชรา และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมเพราะจะทำให้ได้ข้อมูลในเชิงลึก

2. การศึกษาเกี่ยวกับการกระทำผิดของผู้ต้องขังในคดีใดคดีหนึ่งนั้น ควรจะให้ผู้ที่ มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมเข้าร่วมการวิจัยด้วย เพราะจะสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึก มีเนื้อหาสาระรอบด้านและจะทำให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากขึ้น

ประพจน์

จากการศึกษาครั้งนี้ สามารถสรุปในเชิงประพจน์ได้ว่า

1. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (บุคคล เวลา ชุมชนและสถานที่) ส่งผลให้ผู้หญิงเข้าสู่การกระทำผิดในคดียาเสพติด
2. การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (ความสัมพันธ์กับผู้กระทำผิดและการกระทำผิดมาเป็นระยะเวลา นาน) ส่งผลให้ผู้หญิงเข้าสู่การกระทำผิดในคดียาเสพติด
3. การปรับตัว (ความต้องการเงิน ความยากจนของครอบครัว และภาระหนี้สินของครอบครัว) เป็นปัจจัยที่ทำให้ผู้หญิงเข้าสู่การกระทำผิดในคดียาเสพติด
4. ปัญหาครอบครัว (พ่อแม่ทอดทิ้ง ครอบครัวแตกแยกและปัญหาภายในครอบครัวส่งผลให้ผู้ หญิงเข้าสู่การกระทำผิดในคดียาเสพติด